

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560

เกษตรบูรณาการ : ถึงคราวเร่งสร้างผลงาน



เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

หลังจากเจื่องงมานานกับการปรับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการในระดับ 10 ระดับอธิบดี ที่ทำงานปกติ ตามที่หวัง จากที่รัฐบาลมีการตั้งเป้าหมายให้ระดับผู้บริหารงานกระทรวงเกษตรฯ เร่งดำเนินการแก้ปัญหา ให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐตามที่มีการประกาศเอาไว้ ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาราคาสินค้า ปัญหาที่จะให้เกิดการเดินหน้าลดต้นทุนการผลิต ไปจนถึงการให้ขบวนการสหกรณ์มาเป็นตัวนำขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรแก้ปัญหาไปด้วยการใช้ขบวนการสหกรณ์ ให้เกิดการรวมตัว รวมกลุ่ม

โดยที่ผ่านมามีการประเมินว่าหากรัฐมนตรีเกษตรฯ คนนี้ที่ชื่อ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ หากทำงานไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีนง งบฯ หละก็คงใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน จบเห่ คงไม่เอาไว้ให้กรรฐรงกระทรวงเกษตรฯ ตามแนวทางทหาร มาวันนี้กว่าเกือบ 2 ปี ไม่มีวีแววว่าจะปรับเปลี่ยน ข้าราชการระดับ10 อธิบดีจึงเกิดการคุ่นชิน ทำงานไปวันๆ จนทำให้ ท่านรัฐมนตรี มีนงงงๆ กับนโยบายกระดาษA4 ตามลำพัง จนผลงานโผล่มาตามโพลให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และอยู่อันดับต้นๆ กับผลงานที่โลกลิ้ม สรุปลือไว้ผลงาน จนอดีตท่านปลัดที่ชื่อ “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ที่เพิ่งถูกแต่งตั้งไป ต้องเดินสายแจงคนทำโพล และสุดท้าย ท่านรัฐมนตรีคงทนไม่ไหว จึงโหวตให้ออกจากบ้านไป หาปลัดคนใหม่ ที่ชื่อ “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” มาทดแทนสร้างความอกหักให้ใครหลายคน ต้องอกหักกันไป งานนี้ต้องบอกว่าฟ้ามีตาจริงๆ แม้ “ฝน” จะตก แต่ก็ไม่มีซีหมีไหลอยู่ดี...ซึ่งจากนี้ไป ภายใต้ท่านปลัดคนใหม่ หากมองดีๆ ไวๆ นี้ก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ขึ้นกระมัง

ที่สำคัญไปกว่านั้น วันนี้เห็นการขยับในหลายกรม เพราะทันทีที่ท่านรัฐมนตรีปลัดปลัด แต่งไปตบยุงที่ทำเนียบรัฐบาล ก็ไล่ปรับในส่วนตำแหน่งอธิบดีบางกรม และสุดท้าย ก็แต่งตั้ง คุณพีดี “วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข” ไปเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แบบฟ้าผ่า แทนคนเก่า ที่โดนแต่งตั้งมาเป็นรองปลัดไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ งานนี้ก็เล่นเอาอธิบดี ที่ถูกมองว่า บ่ดี ร้อนๆหนาวๆ กันหละเจ้าคะ ส่วนใคร จะโดนเป็นรายต่อไป อันนี้ก็แล้วแต่วาสนากันเลยเจ้าคะ แต่ที่แน่ๆ หากยังทำงานแบบเข้าขามเย็น

กะละมังหละก็ มีสิทธิ์ ยังไงลองดู เพราะตอนนี้เห็นมืออธิบดีบางคนเริ่มมีเดินสายเข้าออกนอกในห้องทำน  
รัฐมนตรี ห้องที่ปรึกษา ยังไงลองๆ ไปถามๆ เพื่อเข้าใจแนวนโยบายรัฐมนตรีมากขึ้น จะได้ไม่โดนดั่งๆ  
เหมือนที่ผ่านมา เพราะช่วงนี้เร่งสร้างผลงาน

มาเรื่องสุดท้าย มีคนแอบกระซิบ เรื่องการเร่งสร้างผลงานของกระทรวงเกษตรฯว่า สัปดาห์ที่ผ่าน  
มา ท่านรัฐมนตรี เร่งสั่งการให้ทุกกรมเร่งใช้งบประมาณ ให้จบภายในเดือนสิงหาคม ก่อนปีงบประมาณจะ  
หมดไปมีฉะนั้นอาจต้องส่งกลับ ช่วงนี้จึงได้เห็น หลายกรมเร่งใช้จ่าย ยังไงระวังนะขอรับ เร่งใช้ตามคำสั่ง  
ใคร ไม่ดูตาม้าตาเรืออาจมีแต่ดีนภายหลัง ทำยที่สุดมีอีกเรื่องที่ต้องจับตามองเพราะแว่วว่าในที่ประชุมมีคน  
บอกว่า ท่านนายกรัฐมนตรี้ มีการสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯประสานงานกับทางทะเลทางช้าง ไปหาทางใช้  
ยางในการสร้างถนน อันนี้ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะเจ้าคะ เพราะตัวอย่างมีให้เห็น เพราะพี่ท่านทะเลทาง  
ช้าง มาสร้างถนนในกระทรวงเกษตรฯ ยังไม่ถึง 2 ปีถนนพังแล้วกระเจ้า หึย...ยังง...ยังง...คิดให้ดี...

ราชดำเนิน